





# สรุปข่าว สธ.



ประจำวันที่ 11 เมษายน 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>สธ. พัฒนา NCDs Data Hub</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., thecoverage, vijaikhao, thailandplus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบการจัดการบริการสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs Data Hub ในหน่วยบริการ ระหว่าง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กับ พัฒนาระบบบริหารจัดการ NCDs Data Hub เชื่อมโยงข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจาก MOPH – PHR, Smart อสม, NCDs Prevention Platform, สอน.บัดดี และ NCDs Registry เป็นฐานข้อมูลในจุดเดียวภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล ช่วยบุคลากรการแพทย์ และ อสม. ส่งเสริม ป้องกันและดูแลรักษากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>เทศกาลสงกรานต์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, มติชน, thegendathai, nation, NBT, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. แถลงเตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลสงกรานต์ 2568 ของ สธ. ภายใต้หัวข้อ "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ตี๋ไม่ขับ ง่วงไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ใช้อุปกรณ์นิรภัยตลอดการเดินทาง" ส่งความหวังใจ และปรารถนาดีต่อประชาชนที่กำลังเตรียมตัวเดินทางเพื่อไปร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว กับญาติพี่น้อง ขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้า พักผ่อนให้เพียงพอก่อนการเดินทาง ตี๋ไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย เคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยสธ.เปิดศูนย์ EOC ทั้งส่วนกลางและจังหวัด ให้สสจ. สนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. และประสานจัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ รวมถึงเตรียมความพร้อมของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ รพ.ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) รวมถึงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ใน รพ. และสนับสนุนการทำงานของศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันและประชาสัมพันธ์รณรงค์ในพื้นที่ให้ปชช.ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรม คร. กล่าวถึงความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกในการดำเนินการ “รถตู้สาธารณะปลอดภัย” เพื่อให้ปชช.เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แนะนำประชาชนหากมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ หายใจไม่ออกขณะโดยสาร อาจเกิดจากอากาศไม่ถ่ายเทหรือก๊าซพิษ ควรเปิดหน้าต่าง แจกคนขับ และออกจากรถทันที พร้อมโทร 1669 หรือ 191 ย้ำ “ตี๋ไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ใช้อุปกรณ์นิรภัยตลอดการเดินทาง”</p> <p>- นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. เผยแผน “สงกรานต์ปลอดภัย อสม.ร่วมใจดูแล” โดย อสม.ทั่วประเทศร่วมชี้เป้าจุดเสี่ยง ตักเตือนประชาชน และตั้งด่านชุมชน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่</p> <p>- นายพิเชษฐ หนองช้าง เลขาธิการ สพฉ. ยืนยันความพร้อมของ ศูนย์เรนทร ในทุกจังหวัด พร้อมจัดทำสื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางและเล่นน้ำ ลดความสูญเสียช่วงสงกรานต์</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thaitodaynews, thailandplus)</p>	

## สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการ อย. แนะนำการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเป็นของฝากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องมีเลข อย. รับรองคุณภาพ มาตรฐาน สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตผ่านเว็บไซต์ อย. <a href="http://www.fda.moph.go.th">www.fda.moph.go.th</a> รวมถึงควรอ่านฉลาก ดูวันที่ผลิต วันที่ควรบริโภคก่อน วันหมดอายุ วิธีใช้วิธีเก็บรักษา ค่าเตือนและข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร ตลอดจนดูเลขสารบบอาหาร ชื่อ และที่ตั้งสถานที่ผลิตอาหาร เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ช่วยให้ปลอดภัย ช่วยสร้างความเชื่อมั่นมากขึ้น พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการปรับสูตรลดน้ำตาล ไขมัน โซเดียม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อสุขภาพ สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค NCDs</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, INN, 77kaoded)</p> <p>- นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ สสจ.กาฬสินธุ์ เปิดกิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” พร้อมขยายผลสู่ รพ. 18 แห่งและ รพ.สต.ทั่วจังหวัด สร้างความตระหนักรู้ด้านสุขอนามัย รองรับปชช.ที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ สงกรานต์ส้วมสะอาดทั่วไทย มั่นใจมาตรฐาน HAS ของกรมอนามัย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาติตรี ผอ.รพ.หาดใหญ่ เผย รพ.หาดใหญ่จึงจัดซักซ้อมแผนการรับมือสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ เพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการความช่วยเหลือด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงให้บุคลากรทางการแพทย์และจหนท.ที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกตามมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ PPTV</p> <p>- สปสช. เผยสิทธิบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกที่ หากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ระหว่างการเดินทางต่างจังหวัด สามารถเข้ารับการรักษาที่ใกล้ที่สุด หรือ รพ.เอกชนที่เข้าร่วมกับ สปสช. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย ส่งรักษาต่อที่หน่วยบริการประจำ เมื่อพ้น 72 ชั่วโมง โทร.แจ้งสายด่วน 1669 ได้ทั่วประเทศ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, nation)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รวม.มท. เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2568 ตั้งเป้าหมายลดบาดเจ็บ สูญเสีย ประสานทุกภาคส่วนเร่งรณรงค์ "ดื่มไม่ขับ" พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในการกิจดูแลประชาชน</p>	
<p><b>WHO ชื่นชมไทยตอบสนองภัยพิบัติรวดเร็ว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thecoverage, thailandplu5)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองปลัด สธ. เผย WHO ชื่นชมประเทศไทยในการรับมือกับภัยพิบัติจากกรณีเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตึกถล่มจากเหตุแผ่นดินไหว โดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (MERT) ที่เพิ่งเสร็จสิ้นการฝึกอบรมได้เข้าพื้นที่ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทันที และยังระดมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว</p>	
<p><b>เห็นชอบการจ่ายค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วยรักษา 3 บริการการแพทย์ขั้นสูง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, bangkokbiznews, thecoverage, thansettakij)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รวม.สธ. เผยผลการประชุม บอร์ดสปสช. ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 9 เม.ย.68 เห็นชอบ “ข้อเสนอการจ่ายค่าพาหนะ สำหรับบริการรับส่งผู้ป่วยเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขสำหรับบริการการรักษาด้วยรังสีโปรตอน การใช้แร่เฉพาะที่ฯ และบริการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด” เพื่อขับเคลื่อนดูแลผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เข้าถึงบริการภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ พร้อมมอบ สปสช. ประสานและเตรียมระบบและจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ฯ ต่อไป</p>	-
<p><b>ชวนเอกชนร่วมลงทุนยกระดับ รพ.ปลวกแดง 2</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., thecoverage, thansettakij, hoonvision, opt-news, bangkokbiznews., matichon, thailandplus, khaosod, onbnews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงโครงการยกระดับ รพ.ปลวกแดง 2 จ.ระยอง ว่า เป็นการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนพื้นที่ อ.ปลวกแดงและใกล้เคียง ผ่านรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ</p>	-

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

และภาคเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) ซึ่งเป็นครั้งแรกและจะเป็นต้นแบบของ สธ.ต่อไป โดย ครม. ได้อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 ใช้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนประเภท Build-Transfer-Operate (BTO) พัฒนาศักยภาพให้เป็น รพ.ทั่วไปขนาดเล็ก (M1) ที่มีมาตรฐานและคุณสมบัติ เป็น รพ.คู่สัญญาของ สปส. ที่รองรับผู้ประกันตนได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 คน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวนเอกชนผู้สนใจยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน คาดว่าจะเปิดซองและลงนามในสัญญาร่วมลงทุนได้ในเดือน ก.ค.68 ติดต่อซื้อเอกสารการคัดเลือกได้ถึงวันที่ 25 เม.ย.68 ที่กองบริหารการคลัง สป.สธ. โทร.0-2590-1269

**ดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด)

- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ.และประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการแถลงข่าวการพัฒนา ระบบมาตรฐานและคุณภาพดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสิทธิบัตรทอง บอร์ด สปสช.เห็นชอบให้ สปสช.พัฒนาการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นชอบการพัฒนา ระบบมาตรฐานและคุณภาพของนโยบายล้างไต ตามนโยบาย PD First หรือการล้างไตทางช่องท้องเป็นทางเลือกแรก ยึดหลักการสำคัญ คือ ผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบการปลูกถ่ายไต การล้างไตผ่านช่องท้อง การล้างไตผ่านช่องท้องด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการดูแลผู้ป่วย ด้วยวิธีการประคับประคอง โดยเริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.68 ด้าน สปสช.ออกประกาศหลักเกณฑ์รองรับแนวทางตามนโยบายใหม่ ขณะที่นายกสมาคมเพื่อนโรคไตเน้นย้ำให้เป็นไปตามบริบทและความเหมาะสม ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้จริง

**อนุญาตจัดกิจกรรมที่สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, thekey, hfocus, posttoday, thairath, komchadluek, siamrath, kaosod, thegendathai, nationtv, thaipost, bangkokbiznews, dailynews, banmuang, thansettakij)

- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยที่ประชุม กกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3/ 2568 มีมติเห็นชอบให้อนุญาตจัดกิจกรรมที่สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ในสถานีรถไฟหัวลำโพง ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ตามที่ได้รับอนุญาต โดยให้เป็นอำนาจของรมว.สธ. ในการพิจารณาอนุญาต ย้ำว่าอนุญาตเพียงสถานีรถไฟหัวลำโพงเท่านั้น ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดทำระเบียบหรือกฎหมายรอง ส่งเข้าที่ประชุมครม. เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งไม่ทันช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยการให้ขายที่สถานีรถไฟหัวลำโพงและขายเป็นครั้งคราว จัดงานอีเวนต์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามลานเบียร์จัดยาว 3-6 เดือน โดยต้องขออนุญาตผ่านประธานบอร์ดฯ มีรมว.สธ. เป็นประธาน

**แนวทางบริหารอัตรากำลังหน่วยงานส่วนภูมิภาค ปี 2568-2569**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage

- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึง ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด - ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1-12 และ ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 - 12 ให้ทบทวนภารกิจโครงสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายยกระดับหน่วยบริการสุขภาพ จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สป.สธ. ปี พ.ศ. 2568 - 2569 และให้เขตสุขภาพบันทึกข้อมูลส่ง สป.สธ. ภายใน 30 พ.ค.68 เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารอัตรากำลังต่อไป

**รับฟังความเห็นแยกตัวออกจาก ก.พ.**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage

- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัด สธ. ลงนามใน “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย” ซึ่งวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบัน กล่าวคือ การจัดบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด 24 ชม. ทำให้บุคลากรรับภาระงานหนัก กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ปัจจุบัน สธ. ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรในสายงานวิชาชีพเนื่องจากการลาออก การกระจายบุคลากรไม่เหมาะสม กรอบอัตราตำแหน่งไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อให้บริการประชาชน รัฐจึงควรแทรกแซงเพื่อให้เกิดความคล่องตัว สอดคล้องเหมาะสม เป็นเอกภาพ และต้องมี กกก.ขรก.สธ. เพื่อความละเอียดรอบคอบในการออกกฎเกณฑ์บริหารงานบุคคล

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สัมมนาการดำเนินการตัวชี้วัด การตรวจราชการ RLU</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานเปิดสัมมนาการดำเนินการตัวชี้วัด การตรวจราชการ RLU จาก 12 เขตสุขภาพ โดยมีผู้บริหาร แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ ผู้แทนจากรพ. สสจ. กรมวิทย์ฯ สธ. ร่วมงานกว่า 120 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความเข้าใจในกระบวนการ ดำเนินงาน RLU โดยการสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 เม.ย.68 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ</p>	-
<p><b>ร่าง พ.ร.บ.อสม.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- น.ส.วิไลวัลย์ ชงสันเทียะ ประธานชมรม อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานชมรม อสม.จ.นครราชสีมา เผยถึงกรณี ครม.เห็นชอบ “ร่าง พ.ร.บ.อสม.” ว่า รู้สึกดีใจพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรม สบส. เชื่อว่าจะทำให้กรอบการทำงานของ อสม.มีความคงที่ และมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ต่อจากนี้ต้องพิจารณากฎหมายลูกตามความเหมาะสมในบริบทของแต่ละพื้นที่อีกที และกำหนดกรอบอายุเป็น อสม. ให้ชัดเจน</p>	-
<p><b>นิทานเด็กสร้างเสริมสุขภาพกว่า 4 รางวัลชมเชย “หนังสือดีเด่น ปี 68”</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, สยามรัฐ)</p> <p>- นางเบญจมาภรณ์ ลิ้มปิยะธียร รองผู้จัดการ สสส. เผยความสำเร็จจุดนิทานสร้างการรู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้าและเสริมทักษะชีวิตเด็ก กว่า 4 รางวัลชมเชยจากเวที “หนังสือดีเด่น ปี 2568” พร้อมพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ สะท้อนบทบาทหนังสือคุณภาพในการปกป้องเยาวชนจากภัยสุขภาพ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่พบว่ามีเยาวชนเข้าใจผิดและใช้สูงถึง 18.6% สสส. เดินหน้าส่งเสริมการอ่านเป็นเครื่องมือสร้างจินตนาการ ทักษะชีวิต และภูมิคุ้มใจในเด็ก พร้อมเปิดให้อ่านและดาวน์โหลดฟรีทาง <a href="http://www.happyreading.in.th">www.happyreading.in.th</a></p>	-
<p><b>เยี่ยมเยียนช่วยเหลือน้องไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, ch3plus, ch7)</p> <p>- จากกรณีน้องไฟฟ้า วัย 9 ขวบ มีอาการท้องเสีย เข้ารักษาที่ รพ.หลวงพ่อกวีศักดิ์ เขตหนองแขม สังกัด กทม. แพทย์ได้ให้ยาอะดรีนาลีนเพื่อเพิ่มความดันจนสมองขาดเลือดและตาบอด เกร็งชัก หัวใจหยุดเต้น จนเกิดภาวะสมองตาย นอนติดเตียง โดยทนายอานันต์ชัย ไชยเดช พาพ่อแม่น้องไฟฟ้า เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน รมว.สธ. โดยมี นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วย รมว.สธ. และคณะแพทย์รับเรื่องร้องเรียน ได้ประสานผู้ตรวจฯ เขต 13 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และพยาบาลในกระบวนการรักษา เพื่อหาสาเหตุอาการป่วยรุนแรงของน้องไฟฟ้า และวางแผนการรักษาใหม่ ทั้งนี้ พ่อแม่ระบุไม่ต้องการดำเนินคดีกับแพทย์ แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือด้านการรักษาให้ลูกสาวกลับมาเป็นปกติ ขณะที่กรรมการแพทย์สภานำข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อร่วมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยรายนี้ต่อไป</p>	-
<p><b>คนรุ่นใหม่เป็นมะเร็งมากขึ้น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ บทความพิเศษ</p> <p>- ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จาก University of Otago ประเทศ New Zealand กล่าวถึงสาเหตุที่คนรุ่นใหม่เป็นมะเร็งมากขึ้น เชื่อมโยงกับโรคอ้วนก่อให้เกิดการอักเสบและความผิดปกติของฮอร์โมน ทั้งจากไมโครพลาสติก สารเติมแต่งในอาหารแปรรูป สารทำให้คงตัว หรือสีผสมอาหาร การใช้ยาปฏิชีวนะ การได้รับฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ การได้รับแสงไฟจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีรอบเดือนเร็วขึ้น ใช้น้ำคุมกำเนิด</p>	-

